



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ที่มา : <https://www.naewna.com/newhlight>



## จับตา 8 เทรนด์ผู้สูงอายุ 2567 อายุเป็นเพียงตัวเลข สูงแคว้นแต่กำลังใจยังไหว

ต้องยอมรับว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวมาลักระยะแล้ว สำหรับปี 2567 เทรนด์ความต้องการของผู้สูงวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม การที่โลกรายล้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและเป็นยุคดิจิทัล ส่งผลต่อวิถีคิดและชีวิตของผู้สูงวัยมากน้อยแค่ไหน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ได้เผยแพร่เทรนด์ 2567 เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงวัยทั่วโลกในเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ (เกิดปี พ.ศ. 2489-2507) และเจนเอ็กซ์ (เกิดปี พ.ศ. 2508-2523) ซึ่งอยู่ในช่วงวัยกลางคนที่ต้องเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในไม่ช้า ในบทวิเคราะห์ Trend 2024: REMADE ANEW เกี่ยวกับแนวโน้มและความเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจสร้างสรรค์ ไว้ดังต่อไปนี้



ข่าวออนไลน์ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ที่มา : <https://www.naewna.com/newhighlight>

## เบบี้บูมเมอร์ (เกิดปี พ.ศ. 2489-2507)

### 1. คอนเทนต์ต้องเอาใจวัยเก๋า

นับตั้งแต่หลังวัยเกษียณ เบบี้บูมเมอร์ก็มีเวลามากมายสำหรับการใช้ชีวิตให้เข้ากับยุคดิจิทัล จนมีเพชฌัญเป็นสื่อโซเชียลที่ครองใจคนกลุ่มนี้เป็นอันดับหนึ่งทั่วโลก รวมทั้งยังกลายเป็นลูกค้าผู้ทดลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบทดลองใช้ฟรี และแบบจ่ายเงินมากกว่า 1.2 พันล้านครั้งต่อเดือน จึงทำให้หลายแบรนด์หันมาลงทุนด้านโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันหรือคัดสรรคอนเทนต์เอาใจวัยเก๋ามาไว้บนสื่อโซเชียลอย่างเพชฌัญ หรือดีกต็อก เพื่อจูงใจบูมเมอร์ให้ตามไปดาวน์โหลดต่อบนแอปพลิเคชัน

### 2. ชอบความอิสระเหมือนอยู่บ้าน

หลายคนต้องการที่อยู่อาศัยในบ้านมากกว่าในสถานพยาบาล หากจำเป็นต้องอยู่ในสถานพยาบาล ก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้รู้สึกถึงชีวิตที่มีอิสระ ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยไม่รู้สึกเหมือนถูกควบคุม รวมทั้งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไวไฟ เพื่อให้ติดต่อกับเพื่อนฝูงบนโลกโซเชียลได้อย่างอิสระ

### 3. ทำงานเพื่อคุณค่าของตนเอง

รายงานจาก AARP ระบุว่าบูมเมอร์ถึง 40% วางแผนที่จะ “ทำงานจนกว่าจะตกงาน” ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านการเงิน หรือการที่พวกเขาไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆ ได้ในวัยเกษียณ จึงทำให้หลายคนเลือกทำงานจนถึงอายุ 70 ปีปลายๆ โดยงานที่เลือกทำจะต้องเห็นคุณค่าของพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกผู้สูงวัยจากคนรุ่นใหม่ และให้เวลาสำหรับการดูแลสุขภาพหรือวันลาสำหรับตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล